

BỘ TÀI CHÍNH  
TỔNG CỤC THUẾ

Số: 3935/TCT-CS  
V/v chính sách thuế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

Trả lời công văn số 850/CT-KK&KTT ngày 20/6/2008 và công văn số 910/CT-KTT ngày 27/6/2008 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đối với dịch vụ kiểm định công tơ:

Điểm 1 mục I phần A Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng hướng dẫn:

“Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài phải nộp phí, lệ phí quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định tại Thông tư này khi được cơ quan quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc cơ quan được uỷ quyền thực hiện đăng ký, thử nghiệm, kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và kiểm định phương tiện đo theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Tại điểm 1.23k mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Các hoạt động có thu phí, lệ phí theo chế độ phí và lệ phí của nhà nước thì khoản thu này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Điện lực Đắk Nông được cơ quan quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng uỷ quyền kiểm định công tơ và thực hiện thu, nộp phí kiểm định công tơ theo quy định tại Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính thì khoản thu phí kiểm định công tơ theo chế độ phí của nhà nước không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Trường hợp Điện lực Đắk Nông không được cơ quan chức năng của nhà nước uỷ quyền kiểm định công tơ thì khoản thu kiểm định công tơ phải tính thuế GTGT theo quy định.

2. Về giá tính thuế GTGT:

Tại mục I phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn:



“9.3- Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao là giá tính theo giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT.

...  
Thời điểm để xác định giá tính thuế GTGT theo hướng dẫn tại Mục I phần B này là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá, dịch vụ (đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành), không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.


Căn cứ hướng dẫn trên, công trình thủy điện Buôn tua srah thực hiện nghiệm thu theo hạng mục công trình hoàn thành thì giá tính thuế GTGT là giá trị hạng mục công trình hoàn thành bàn giao không phụ thuộc vào số tiền được thanh toán.

Tổng cục Thuế trả lời đề Cục Thuế tỉnh Đắk Nông được biết *Sau*

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).*¶*

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



*Phạm Duy Khương*

Phạm Duy Khương